



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑  
ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ มีประกาศรับสมัครคัดเลือก  
นักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต ๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดการรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๑๘ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔  
ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และ  
สถานที่ในการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก**

ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

**๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก**

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม  
๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมม่อนจอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต ๕

**๓. การประกาศผลการคัดเลือก**

จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ <http://www2.chiangmaiaea5.go.th/th/public/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประจักษ์ สระแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายชื่อนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑

ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

กลุ่มวิชาเอก	ที่	เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
ประถมศึกษา	๑	๕๑๑	นางสาวจิราภรณ์ จันทร์หล้า	
ปฐมวัย	๑	๕๒๑	นางสาววรมภา นุดา	

